



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธานฯ	อธิการบดีได้มอบหนังสือและเอกสารแก่กรรมการทุกท่าน ดังนี้ - หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - หนังสือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 KU INNOVATION AWARDS 2007 - คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2551	ที่ประชุมทราบ
2	คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ โดยให้จัดทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส สอดทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ โดยไม่ได้เข้าไปสั่งการหรือควบคุมการทำงานของหน่วยงานแต่อย่างใด 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบภายในค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณหน่วยงานซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้วิธีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องในเรื่องการเงินทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยตรวจสอบประจำหน่วยงาน แต่เนื่องจากระบบการจัดการการเงินมีความสำคัญอย่างมาก จึงควรชักชวนให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับของภาควิชา คณะ สำนัก สถาบัน โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับหัวหน้าภาควิชา คณบดี ผู้อำนวยการ จะต้องมีความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงกองคลังและหน่วยตรวจสอบที่ต้องคอยตรวจสอบดูแลให้หน่วยงานได้เข้าใจระเบียบและปฏิบัติตามกรอบอย่างเป็นระบบ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดให้หน่วยงานนำโปรแกรมบัญชีสามมิติเข้ามาใช้ในระบบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 นั้น ในช่วงเวลา 4 เดือนก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยฯ ควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือในการจัดทำระบบบัญชีและเอกสารทางการเงินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้ระบบบัญชีสามมิติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
2 (ต่อ)			4. การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดให้เป็นรายไตรมาสและประจำปีนั้นใช้หลักสากล โดยในด้านการเงินจะมีการเปรียบเทียบในลักษณะของไตรมาส ประเมินฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ตามช่วงเวลาของระบบการศึกษาที่เป็นภาคเรียน เพื่อให้มีข้อมูลเปรียบเทียบพิจารณาในการจัดทำแผนงานด้านต่าง ๆ	
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบุว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้น ไม่ควรระบุคำว่า “ได้มาตรฐาน” เนื่องจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นตัวเลขที่ยังไม่ถึงมาตรฐาน เช่น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้อ่านทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (กพร.,สมศ.,สกอ.) กำหนดเป้าหมายปี 2551 - 2554 ไว้ร้อยละ 70.5 อาจเป็นคุณภาพของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ระดับหนึ่ง โดยตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) กำหนดให้มหาวิทยาลัยวิจัยกลุ่ม 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดรวมอยู่ในกลุ่มนี้ จะต้องได้จำนวนร้อยละ 80 จึงจะถือว่าได้มาตรฐานรวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ ด้วย 2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรกำหนดให้มีเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น หมายถึงเก่งและดี เป็นเรื่องสำคัญ และควรพิจารณาให้มีการปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเข้มแข็งและมีเป้าหมายที่กว้างไกล เพื่อความชัดเจน ตรงประเด็น สามารถบ่งบอกถึงความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างแท้จริง	
4	คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มก.	จุดยืนด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ นำเรื่องไปพิจารณาทบทวนจุดยืนด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อธิการบดีรับที่จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอให้คณะกรรมการสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาทบทวนจุดยืนด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์	
5	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	อนุมัติ	
6	คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติรวมโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา โดยใช้ชื่อโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา		
7	คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน แผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน แบบ 1.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. คณะฯ ควรตรวจสอบระเบียบการลาของผู้เรียนเพื่อป้องกันปัญหาฟ้องร้องในเรื่องผู้เรียนใช้เวลาทำงานมาเรียน โดยไม่ได้ลา เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ไม่มีมีการสอนแต่เป็นการศึกษาวิจัยด้วยตนเองนอกห้องเรียน 2. วิชาสัมมนา อาจไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ และถือเป็นการสัมมนาได้	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับวิชาหลายรายวิชา ได้แก่ 1. ไขมันในอาหาร (Lipid in Foods) ขอให้ตรวจสอบคำว่า Lipid แปลว่าไขมันหรือเป็นการใช้คำทับศัพท์ 2. สารเจือปนในอาหาร (Food Additives) ขอให้ตรวจสอบคำว่า Additives ซึ่งหมายถึงสารเติมแต่งไม่ใช่ สารเจือปน 3. ขอให้ตรวจสอบคำว่าความเป็นพิษของอาหาร (Food Toxicology) เนื่องจากวิชา Toxicology แปลว่าพิษวิทยา 4. โภชนาการในวิทยาศาสตร์การอาหาร (Nutrition in Food Science) ขอให้ตรวจสอบคำแปลของคำว่า Nutrition
9	คณะบริหารธุรกิจ	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
10	คณะมนุษยศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	
11	คณะวนศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์	
12	คณะวิทยาศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาสัตววิทยา โดยให้รวมและปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา	
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร	
15	คณะศึกษาศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-การสอน (วิทยาศาสตร์)	
16	คณะสังคมศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17	คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
18	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม แผน ก แบบ ก2 โดยเพิ่มแผนการเรียน แผน ก แบบ ก 1 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม โดยเพิ่มแผนการเรียน แบบ 2.2 และให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม)	
19	กองแผนงาน	สรุปจำนวนและรายชื่อโครงการภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของคณะวนศาสตร์ซึ่งไม่ได้เปิดสอน โครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีแต่เปิดสอนในระดับปริญญาโทเพียง 1 สาขา</p> <p>2. ปัจจุบัน โครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก สัดส่วนจำนวนการรับเข้าศึกษาในภาคพิเศษไม่สมดุลกับภาคปกติ โดยเฉพาะกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ซึ่งทำให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด อีกทั้งยังประสบปัญหาจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการทบทวนเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการศึกษา จัดการแข่งขันในระดับประเทศ โดยการทำวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี</p> <p>3. เนื่องจากการประชุมแต่ละครั้งสภามหาวิทยาลัยฯ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือโครงการภาคพิเศษ จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ หาแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้การพิจารณาดำเนินไปด้วยความกระชับ รวมถึงพิจารณาให้มีการกำหนดช่วงเวลาในการขออนุมัติโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม</p> <p>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณบดีเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของโครงการภาคพิเศษมหาวิทยาลัยฯ จะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดแรกเป็นคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของการเปิดโครงการภาคพิเศษ ชุดที่สองเป็นคณะกรรมการอำนวยการซึ่งดูแลรายงานผลโครงการภาคพิเศษที่จะต้องมีการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตรในแต่ละรุ่น และส่งรายงานประจำปี ในปัจจุบันการเปิดสอนโครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีเป็นไปในทิศทางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลไม่เพียงพอ ทำให้คณะต้องพึ่งตนเองด้วยการหารายได้จาก การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ เพื่อนำมาบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุรุภัณฑ์การเรียนการสอน และค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็น</p> <p>การนี้ อธิการบดีรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปหารือร่วมกันในที่ประชุมคณบดีเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>
20	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21	คณะกรรมการติดตามผลฯ	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	ที่ประชุมทราบ
22	คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	รายงานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ	
23	ประธานสภาข้าราชการ มก.	แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวิธานาชาติได้เสนอข้อหรือขอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแนวทางการปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นคณบดี ซึ่งหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้ค่อนข้างยากเนื่องจากค่าตอบแทนต่ำ อีกทั้งหน่วยงานจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขา อธิการบดีได้ชี้แจงว่าเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นการพิจารณาของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าตอบแทนเอง และเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นการบริหารงานโดยมหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้ทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)